

"กมว."ขงเล็ก"ป.บัณฑิต"หาหลักสูตรอื่นทดแทน

● นำเสนอเมื่อ 6 พ.ย. 2562

5พ.ย.62-กมว. ขง บอร์ด ครูสภา ยกเลิก ป.บัณฑิต หาหลักสูตรอื่น ทดแทน “เอกชัย” มีเรื่องร้องเรียนปัญหาการกระทำผิดทางจรรยาบรรณกว่า 800 เรื่อง ล้น ความผิดเรื่องทำอาจารย์ หรือความผิดทางเพศ ถึงเกษียณแล้ว ก็โดนถอน “ตัวครู”

นายเอกชัย กี่สุขพันธ์ ประธานคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ (กมว.) กล่าวว่า เมื่อเร็วๆ นี้ ในการประชุม กมว. ที่ประชุมได้มีหารือถึงการยกเลิกหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต (ป.บัณฑิต) โดยใช้หลักสูตรใหม่เขามาทดแทน จะมีเนื้อหาและโครงสร้างไม่ได้แตกต่างจากหลักสูตร ป.บัณฑิตเพียงแต่เปลี่ยนวิธีการเรียนการสอนใหม่ เน้นวิชาที่เกี่ยวข้องกับความเป็นครู อีกทั้งผู้ที่เรียนในหลักสูตรใหม่ เมื่อจบแล้วจะบรรจุและสอนตามวิชาเอกที่ตนเองเรียนจบมา ซึ่งจะต่างจากหลักสูตรป.บัณฑิตที่ครูบางคนเรียนจบแล้ว แต่ไม่ได้สอนตามวิชาเอก เพราะที่ประชุมเห็นว่าจะเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้ครู ว่า กลุ่มครูที่ไม่ได้จบครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ เมื่อมาเรียนในหลักสูตรใหม่นี้แล้ว จะต้องสอบผ่านวิชาครู จึงจะสามารถไปสอนได้ ทั้งนี้เมื่อทำการสอนครบ 1 ปีแล้ว จึงจะมีสิทธิสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ทั้งนี้คาดว่าในการประชุม กมว. ครั้งหน้าจะเห็นชอบการยกเลิกหลักสูตร ป.บัณฑิต ก่อนที่จะเสนอให้คณะกรรมการครูสภาพิจารณา นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้หารือการทบทวนเรื่องการปรับปรุงมาตรฐานจรรยาบรรณของวิชาชีพครู ที่จะต้องเร่งทำให้แล้วเสร็จด้วย เพราะขณะนี้มึเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหาการกระทำผิดทางจรรยาบรรณที่ต้องได้รับการพิจารณากว่า 700-800 เรื่อง

ประธานกมว.ให้รายละเอียดอีกว่า ตั้งแต่ ปี 2561-2562 หนึ่งปีที่ผ่านมา กมว.ได้ดำเนินการ ยุติเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับมาตรฐานจรรยาบรรณไปแล้ว 38 เรื่อง ยกขอลงอา 12 ราย พักใช้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 10 รายเพิกถอนใบอนุญาต 8 ราย และภาคทัณฑ์ 7 ราย สำหรับสาเหตุการถูกภาคทัณฑ์และการถูกตัดเงินเดือนเป็นลายลักษณ์อักษร มากที่สุด คือ การตีเด็ก ให้ได้รับบาดเจ็บรุนแรงเกินกว่าเหตุ การมีพฤติกรรมเสื่อมเสียต่อวิชาชีพ สวนการเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ มาจากสาเหตุ ลวงละเมิดทางเพศ และสุดท้ายการพักใช้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ มาจาก การลู่โทษเด็กที่เขาขายการทำร้ายร่างกาย หรือจิตใจเด็ก กรณีชู้สาว และความผิดเกี่ยวกับพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ควบคุมการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2560 อย่างไรก็ตาม ในส่วนของกรณีที่กำลังพิจารณาอยู่ หากเป็นเรื่องเกี่ยวกับการทำอาจารย์ หรือความผิดทางเพศ แมว่าผู้กระทำความผิดจะเกษียณอายุราชการแล้ว ก็ยังต้องรับความผิด เช่น การถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูตลอดชีวิต เป็นต้น

ขอบคุณที่มาเนื้อหาข่าวและอ่านเพิ่มเติมได้จาก [ไทยโพสต์ วันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562](#)